



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๓๔

ที่ งบทต๒๑/๒๕๖๖วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระ และแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือน

จ.ม. 1903

ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค ๕๑๒๐/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจะนำยอดหนี้ค้ำชำระมารวมคำนวณแจ้งให้หน่วยงานหักและนำส่งเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

กองการเงินและบัญชี ขอให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้ครบตามจำนวนเงินที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้ง ให้ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกองทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบแล้ว และแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้ำชำระ โดยจะนำยอดหนี้ค้ำชำระมารวมคำนวณแจ้งให้หน่วยงานหักและนำส่งเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นรายปี กองทุนจะนำยอดหนี้ที่ค้างชำระมารวมกับเงินงวดที่ครบกำหนดชำระ แล้วเฉลี่ยเป็นรายเดือน

๒. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นแบบรายเดือน กองทุนจะนำยอดหนี้ค้ำชำระทั้งหมดมารวมแจ้งหักคราวเดียวในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการหักเงินเดือนถ้ายังหักไม่ครบถ้วน กองทุนจะนำยอดหนี้ค้ำชำระไปรวมแจ้งหักในเดือนถัดไป

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระยอดหนี้ค้ำชำระได้หรือไม่สามารถให้หน่วยงานหักเงินเดือนตามที่กองทุนแจ้งได้ กองทุนได้แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินติดต่อเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ยกับกองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือน ลดจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน ๓๐ ปี โดยงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี บริบูรณ์ และได้รับส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๘๐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้หรือไกล่เกลี่ยได้ที่แอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” หรือทางเว็บไซต์ <https://wsa.dsl.studentloan.or.th> ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

๖๕๖๖ พอ.สอ.น., พอ.ท.น., พ.น.๑-๗๗๐.

๖๕๖๖ พท.น.๑(ม.ค.น.), พท.น.๑(ร.ค.น.), พท.น.๑(ก.ค.น.), พท.น.๑(ค.ค.น.)

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ทราบทั่วกัน

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

(นายสมคิด สะภาคำ)

ผอ.ท.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๑ มี.ค. ๒๕๖๖